

รายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ	ประธานสภา อบต.เชียงหวาง	สุนทรีภรณ์ ขารพ
๒	นายเสงี่ยม อุทัยพรม	รองประธานสภา อบต.เชียงหวาง	เสงี่ยม อุทัยพรม
๓	นายเดชธงชัย นครธรรม	ส.อบต.หมู่ ๑	เดชธงชัย นครธรรม
๔	นายสายยัญญ์ ใฝ่ป้อง	ส.อบต.หมู่ ๒	สายยัญญ์ ใฝ่ป้อง
๕	นายเฉลิม สุระคาย	ส.อบต.หมู่ ๔	เฉลิม สุระคาย
๖	นายมนตรี นครธรรม	ส.อบต.หมู่ ๕	มนตรี นครธรรม
๗	นางสาวสุวรรณี สุระวิชัย	ส.อบต.หมู่ ๖	สุวรรณี สุระวิชัย
๘	นายอัศวินท์ เครือเนตร	ส.อบต.หมู่ ๗	อัศวินท์ เครือเนตร
๙	นายหก บุตรย่าง	ส.อบต.หมู่ ๘	หก บุตรย่าง
๑๐	นายพลวัต สิมมาสิมสุ	ส.อบต.หมู่ ๑๐	พลวัต สิมมาสิมสุ
๑๑	นายรณฤทธิ์ เกียรติสาร	ส.อบต.หมู่ ๑๑	รณฤทธิ์ เกียรติสาร
๑๒	นางสวรรค ใฝ่ป้อง	ส.อบต.หมู่ ๑๒	สวรรค ใฝ่ป้อง
๑๓	นายทองม้วน ฐระพล	ส.อบต.หมู่ ๑๓	ทองม้วน ฐระพล
๑๔	นายอนุชา หล้าสวย	ส.อบต.หมู่ ๑๔	อนุชา หล้าสวย
๑๕	นายสนั่น สระศรี	ส.อบต.หมู่ ๑๕	สนั่น สระศรี
๑๖	นายวัชระ โคตรณรงค์	ส.อบต.หมู่ ๑๖	วัชระ โคตรณรงค์
๑๗	นายประมวล ช่วยนา	ส.อบต.หมู่ ๑๗	ประมวล ช่วยนา
๑๘	นายสมคิด การประเสริฐ	ส.อบต.หมู่ ๑๘	สมคิด การประเสริฐ
๑๙	นางสาวเอมอร อุทัยพรม	ส.อบต.หมู่ ๑๙	เอมอร อุทัยพรม
๒๐	นายเชษฐา สิงคี่ประภา	ส.อบต.หมู่ ๒๐	เชษฐา สิงคี่ประภา
๒๑	นายวุฒิพงษ์ บาลไทสงค์	ส.อบต.หมู่ ๒๑	วุฒิพงษ์ บาลไทสงค์

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหรั่ง ฐระพล	นายก อบต.เชียงหวาง	หรั่ง ฐระพล
๒	นายสิทธิชัย นครธรรม	รองนายก อบต.เชียงหวาง	สิทธิชัย นครธรรม
๓	นางตุ้ม แสนอินทร์	รองนายก อบต.เชียงหวาง	ตุ้ม แสนอินทร์
๔	นายมีชัย พุ่มเกาะ	ผู้อำนวยการกองคลัง	มีชัย พุ่มเกาะ
๕	นายสหวัดน์ วงศ์ศรี	ปลัด อบต.เชียงหวาง	สหวัดน์ วงศ์ศรี
๖	นายสุทธนู งามลุน	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุทธนู งามลุน
๗	นางสาวปานระพี สีหาพล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ปานระพี สีหาพล
๘	นางพัทธนันท์ สรหงษ์	นักวิเคราะห์ฯ	พัทธนันท์ สรหงษ์
๙	นางนริศรา โชคชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	นริศรา โชคชัย
๑๐	นางสาวลลิตา โคทนา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ลลิตา โคทนา
๑๑	นายจักรเพชร เพ็ชรสอดแสง	เจ้าพนักงานการเกษตร	จักรเพชร เพ็ชรสอดแสง
๑๒	นางสาวนัชชา ไกรสิน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นัชชา ไกรสิน
๑๓	นายเทพประชา วงษ์พิมพ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	เทพประชา วงษ์พิมพ์
๑๔	นางณิรวรรณ ทาดิ	หัวหน้าสำนักปลัด	ณิรวรรณ ทาดิ
๑๕	นายทวิทรัพย์ แสนบุญ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ทวิทรัพย์ แสนบุญ
๑๖	นายจิรวัดน์ ทันทาบุรุษ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	จิรวัดน์ ทันทาบุรุษ
๑๗	นางละอองดาว อุไร	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	นางละอองดาว อุไร
๑๘	นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์	นักทรัพยากรบุคคล	พัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์
๑๙	นางสาวธาดาทพร เพชรสุกร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	ธาดาทพร เพชรสุกร
๒๐	นางสาวสุดารัตน์ ฐระพล	รองปลัด อบต.เชียงหวาง	สุดารัตน์ ฐระพล

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.**

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง มาครบทุกท่านแล้ว นายสหวัดน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เลขานุการสภาฯ

ประกาศอำเภอเพ็ญเรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่ง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายอำเภอเพ็ญ จึงประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี รักษ์ย เลิศสุบิน นายอำเภอเพ็ญ ลงนาม

ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

สำหรับระเบียบวาระที่ ๑ วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับวันนี้สมาชิกมาประชุมครบทุกท่านคะ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมคะ

นายอัศวินท์ เครือเนตร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางและสมาชิกทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง มาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑๒ หน้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ	จำนวน	๑๙	เสียง
-มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	-	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	๒	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

๑. ขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้นำเรียนชี้แจงในที่ประชุมสภาคะ



นายหรั่ง ฐระพล  
นายก อบต.เชียงหวาง

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางทุกท่าน  
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้พิจารณาอนุมัติ  
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ขอแถลงให้สภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้ดำเนินการใช้  
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด รอบคอบและเป็นไปตามแผนการ  
ใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่าเงินในการบริหารงบประมาณ  
ประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อพัฒนา  
ท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ  
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสม  
หลังจากได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่าย เพื่อ  
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และ  
สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพ  
ทางการคลังในระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัย  
ทางการเงิน การคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพ  
ปัจจุบัน จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑.อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ  
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ข้อ ๔) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และ  
สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑.๑ ในการจ่ายเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง  
ตระหนักอยู่เสมอว่าเจตนารมณ์ของการกำหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพื่อให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคงพร้อมที่จะ  
รับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจ  
คาดการณ์ได้หรือนำไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึง  
และมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อ  
มิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น

๑.๒. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

๑.๒.๑ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันโดยหักเงินสะสมส่งสมทบทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ออกจ่ายเพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้

๑.๒.๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้เงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ ๑.๑. ไปใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำรองรายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนเช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอหรือได้รับการจัดสรรล่าช้า งบประมาณสามเดือน และสำรองจ่ายกรณีสาธารณภัยโดยสำรองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดเงินสะสมคงเหลือ

๑.๓ กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเงินสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

๑.๓.๑ โครงการที่ดำเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

๑.๓.๒ โครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

๑.๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการดังนี้

(๑) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา

(๒) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรเช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ทำฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง

(๓) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น

(๕) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพื้นฐานด้านสังคมสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ

(๖) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่น สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก

(๗) ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน

(๘) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว

(๙) การจัดให้มีการบำรุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๐) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

ทั้งนี้ ในการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยพิจารณาจากยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจากได้สำรองไว้สำหรับรายจ่ายกำหนด และต้องมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่โครงการหรือกิจการ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้ทำไว้แล้ว หรือ



ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้ดำเนินการแล้ว รวมทั้งสามารถดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้รับแจ้งถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาภัยแล้งทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗,๓๓๘,๒๐๐ บาท ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง มีงบประมาณเงินสะสมอยู่เพียงพอ ดังนี้

เงินสะสมเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	จำนวน ๕๕,๕๗๕,๕๔๒.๒๒	บาท
หัก สรรองตามระเบียบ ดังนั้น คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้	เป็นเงิน ๑๓,๑๖๘,๕๐๗	บาท
	๔๒,๔๐๗,๐๓๕.๒๒	บาท
ดังนั้น จึงขอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน ๒๗,๓๓๘,๒๐๐	บาท
ฉะนั้น เงินสะสมคงเหลือหลังจากใช้จ่ายจริง	จำนวน ๑๕,๐๖๘,๘๓๕.๒๒	บาท

#### จ่ายขาดเงินสะสม

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

โดยที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้อนุมัติให้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เพียงพอแก่การที่จะต้องจ่ายและมีความจำเป็นที่จะต้องจ่าย นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฉะนั้นอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใต้บังคับข้อ ๘๐ ที่ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอนุมัติในการจ่ายขาดเงินสะสมโดยมีต้องทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังนี้

เงินจ่ายขาดเงินสะสม แยกเป็น	จำนวน ๒๗,๓๓๘,๒๐๐	บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม ๒๑,๒๓๘,๒๐๐	บาท

**ด้านการเศรษฐกิจ**

แผนงานการเกษตร

ยอดรวม ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท

สาระสำคัญการจ่ายขาดเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด ถูกต้องแล้วด้วยความระมัดระวัง ประหยัดและรอบคอบและให้องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

**บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**หลักการ**

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม ๒๗,๓๓๘,๒๐๐ บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม ๒๑,๒๓๘,๒๐๐ บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	ยอดรวม ๒๑,๒๓๘,๒๐๐ บาท
ด้านเศรษฐกิจ	ยอดรวม ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท
-แผนงานเกษตร	ยอดรวม ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท

**เหตุผล**

เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม ด้านเศรษฐกิจ จึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง พิจารณาอนุมัติต่อไป

**ประมาณการรายรับ  
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง  
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี**

หมวดรายรับ	ประมาณการรายรับตั้งไว้	รับจริง	หมายเหตุ
เงินสะสม	๒๗,๓๓๘,๒๐๐	๒๗,๓๓๘,๒๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๒๗,๓๓๘,๒๐๐	๒๗,๓๓๘,๒๐๐	



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง  
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุประสงค์

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

งาน	หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	หมายเหตุ
งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	๒๑,๒๓๘,๒๐๐	๒๑,๒๓๘,๒๐๐	กองช่าง	จำนวน ๔๔ โครงการ
รวม	๒๑,๒๓๘,๒๐๐	๒๑,๒๓๘,๒๐๐		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง  
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน  
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาภัยแล้งทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค และเพื่อการเกษตร เลี้ยงสัตว์

งาน	หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	หมายเหตุ
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	๖,๑๐๐,๐๐๐	๖,๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	จำนวน ๑๔ โครงการ
รวม	๖,๑๐๐,๐๐๐	๖,๑๐๐,๐๐๐		

รายงานละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

\*\*\*\*\*

### แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	๒๑,๒๓๘,๒๐๐ บาท
งบลงทุน	รวม	๒๑,๒๓๘,๒๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๒๑,๒๓๘,๒๐๐ บาท
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	๒๑,๒๓๘,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น		

๑.โครงการก่อสร้างห้องประทับพร้อมขยายท่อประปาพีวีซี บ้านโนนเลา หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๔๐๗,๐๐๐ บาท หอถังกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมขยายท่อประปาพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมปั้มสูบน้ำซึมเมอสขนาด ๑.๕ HP พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึกพัฒนาเฉลี่ย ๔๒.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒.โครงการก่อสร้างห้องประทับพร้อมขยายท่อประปาพีวีซี บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท หอถังกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมขยายท่อประปาพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมปั้มสูบน้ำซึมเมอสขนาด ๑.๕ HP พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึกพัฒนาเฉลี่ย ๔๒.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๓.โครงการก่อสร้างห้องประทับพร้อมขยายท่อประปาพีวีซี บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓ ตั้งไว้ ๓๕๒,๐๐๐ บาท หอถังกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมขยายท่อประปาพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมปั้มสูบน้ำซึมเมอสขนาด ๑.๕ HP พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึกพัฒนาเฉลี่ย ๔๒.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๔.โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาพร้อมขยายท่อประปาพีวีซีบ้านโพหนอง หมู่ที่ ๒๐ ตั้งไว้ ๓๑๓,๒๐๐ บาท ท่อถึงกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมขยายท่อประปาพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมปั๊มสูบน้ำซึมเมอสขนาด ๑.๕ HP พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึกพัฒนาเฉลี่ย ๔๒.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๕.โครงการขยายเขตระบบประปาในหมู่บ้าน บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑ ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท งานขยายระบบประปาท่อพีวีซี dai. ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ )

๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายอ่อน-ดอนล้า หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงหวาง ตั้งไว้ ๔๗๖,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑)

๗.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายครองคิด สุระทุม-นายนายเดช ฐานะพล บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๑๓๒,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๘.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาดี-บ้านโพ จุดนายนายประจวบสาร บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๓๖๓,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร และ ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๙.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบลำห้วยใหญ่ บ้านด่าน หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๔๙๑,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐,๔.๐๐ และ ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๐.โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยนาฮาง-โนนอุดม บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๑.โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรัง สายบ้านนายดำรง ดอกไม้-บ้านดงใหญ่พัฒนา บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๓๐๘,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสวนปาล์มนางนวลจันทร์ กอไหล -เรียบลำห้วยวังบก บ้านดอนข่า หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๓๑๗,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)



๑๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายลำห้วยใหญ่จากนางสาวสุจิตรา วรรัตน์-นางสาวทัศนพร พึ่งพร้อม บ้านสร้างลาน หมู่ที่ ๙ ตั้งไว้ ๓๗๓,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายสังวาล หอมเย็น-นายพุก ขมิ้นเขียว (เชื่อมโนนกลาง) บ้านสร้างลาน หมู่ที่ ๙ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๕.โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรัง สายที่พิกสงฆ์ดอนธรรม บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๔๓๑,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๖.โครงการปรับปรุงเสริมผิวขยายถนนลูกรัง สายหนองไผ่ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๗.โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายบ้านนายทองใส -สุดสายบ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๘.โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายดงใหญ่พัฒนา-นาคำหลวง บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๔๙๒,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๙.โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายนายคำม่วน-นางนงนอม บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๐.โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายดงใหญ่พัฒนา-บ้านโพนเลา บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๓๙๐,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด(สุขเส้า) บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมขยายไหล่ทาง สายนาป่า-นาฮาง บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางจุมศรี ประจางสาร-ถนนไปนาคำแอก บ้านหนองสระใคร หมู่ที่๑๓ ตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๔.โครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายบ้านนายเปี้ยก ตาเต่า บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖ ตั้งไว้ ๒๕๗,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๕.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างวัดราชชุมพล-นายนายสง่า ดอกไม้ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๗ ตั้งไว้ ๓๑๓,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๖.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบลำห้วยบง บ้านสร้างลานพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตั้งไว้ ๓๔๖,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๗.โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง สายสามแยกบ้านนางศศิธร บรรณารักษ์-นายนายวิมล แก้วเชียงหวาง หมู่ที่ ๑๘ บ้านสร้างลานพัฒนาหมู่ที่ ๑๘ ตั้งไว้ ๓๓๙,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๘.โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลูกรังสายนายนายสมบัติ กองสุวรรณ-นายนายชาญชัย สุระพันธ์ บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๒๐ ตั้งไว้ ๔๘๒,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒๙.โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง สายนางนงหวัน-นายสมาน บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๒๐ ตั้งไว้ ๓๕๓,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๓๐.โครงการปรับปรุงเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยหนองตุ(ตอนบน ) บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑ ตั้งไว้ ๒๘๓,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๓๑.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสวนนางเพ็ญประภา-บ้านนายรวมชัย บ้านด่านเจริญหมู่ที่ ๒๑ ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร



ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๓๒.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายอนุวัฒน์-บ้านนางแจ่มศรี บ้านด่านเจริญ หมู่ที่ ๒๑ ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๓๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงใหญ่-วัดป่าดงใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๑๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๓๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมควร มาลัยศรี-หอดังประปา บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๒๒๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๓๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด-สร้างดอน บ้านดอนข่า หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๘๖๐,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐,๑.๗๐,๒.๐๐,๗.๐๐,๘.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๔๘๘.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๓๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเชื่อม สมฆ้อง-บ้านสร้างลาน-โนนสะอาด หมู่ที่ ๙ บ้านสร้างลาน ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๑๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๓๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนมิตรภาพ-อุดร-หนองคาย-บ้านโคกน้อย-บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๑๕๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๐๗ ลำดับที่ ๑๒)

๓๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบอ่างวังตุ บ้านสร้างคำ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๔๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ กรณีเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๕ ลำดับ ๔)

๓๙.โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสร้างคำ-หนองสระใคร หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๑๘๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐กรณีเพิ่มเติม หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๔)

๔๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยศ ขมิ้นเขียว บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓ ตั้งไว้ ๑,๕๒๙,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๕๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)



๔๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑๙ ตั้งไว้ ๑,๓๔๓,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๔๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๔๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีนายประวิทย์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนเลาโพนทอง หมู่ที่ ๒๐ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทางดำเนินการ ๑๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๔๓.โครงการปรับปรุงที่ดินถมสระเก็บน้ำบ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓ ตั้งไว้ ๓๕๕,๐๐๐ บาท งานปรับปรุงที่ดินและถมดิน กว้าง ๓๙.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ กรณีเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๔ ลำดับที่ ๒)

๔๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบลำห้วยแก (ตอนบน) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๔ ตั้งไว้ ๓๕๕,๐๐๐ บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

#### แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	๖,๑๐๐,๐๐๐	บาท
งบลงทุน	รวม	๖,๑๐๐,๐๐๐	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๖,๑๐๐,๐๐๐	บาท
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	๖,๑๐๐,๐๐๐	บาท

เพื่อจ่ายเป็น

๑.โครงการขุดลอกลำห้วยกุดหิน บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๒.โครงการขุดลอกลำห้วยคำแอก บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๔๔ ลำดับ ๕ )

๓.โครงการขุดลอกลำห้วยหน้าฝายแช่ลัด บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๔.โครงการขุดลอกลำห้วยวังตุงหล่ง หมู่ที่ ๓ บ้านดงใหญ่ ตั้งไว้ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑)

๕.โครงการขุดลอกลำห้วยหนองตาล บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๔๓๒,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๖.โครงการขุดลอกลำห้วยหนองสาหร่าย บ้านด่าน หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๒๖๘,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๗.โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๘.โครงการขุดลอกลำห้วยวังบก บ้านดอนข่า หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๙.โครงการขุดลอกลำห้วยท่าชัน บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตั้งไว้ ๓๘๔,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๘.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๒)

๑๐.โครงการขุดลอกหนองโน บ้านหนองสระใคร หมู่ที่ ๑๓ ตั้งไว้ ๔๐๑,๐๐๐ บาท ขนาดงานขุดลอกหนองโนขนาดพื้นที่ ๔,๓๓๒ ตารางเมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๑.โครงการขุดลอกลำห้วยแก(ตอนบน) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๔ ตั้งไว้ ๔๔๓,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐-๒๙.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๒.โครงการขุดลอกลำห้วยนากลาง บ้านด่านนคร หมู่ที่ ๑๕ ตั้งไว้ ๔๕๙,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๒.๐๐-๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๓.โครงการขุดลอกลำห้วยวังจาน บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑๙ ตั้งไว้ ๓๔๓,๐๐๐ บาท ขนาดปากกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

๑๔.โครงการขุดลอกสระน้ำ(สระเก่า) บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑๙ ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปากสระกว้าง ๕๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๘,๔๙๖ ลูกบาศก์เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

ประธานสภา ตามที่ท่านนายก อบต.เชียงหวาง นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ และเอกสารอยู่ในมือทุกท่านแล้ว ขอให้สมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ทุกท่าน ตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลเชียงหวาง มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม เชิญท่านเอมอร อุทัยพรม ค่ะ



นางสาวเอมอร อุทัยพรหม เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสาวเอมอร อุทัยพรหม ส.อบต.หมู่ ๑๙ ดิฉันเห็นด้วยในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาตำบลเชียงหวางของเรา มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางเสนอปัญหาเข้ามาด้วยกันหลายท่าน เช่น ปัญหาของหมู่ ๖ และ หมู่ ๑๙ บ้านโพหนั่น ถนนมีสภาพเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาารถสัญจรผ่านไปมามีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านยิ่งนัก

นางสวรรคค์ ไม้ป้อง เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางสวรรคค์ ไม้ป้อง ส.อบต.หมู่ ๑๒ การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดิฉันเห็นด้วยกับคณะผู้บริหารที่มองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลเชียงหวาง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดค่ะ

นายวุฒิพงษ์ บางไทรสงค์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายวุฒิพงษ์ บางไทรสงค์ ส.อบต.หมู่ ๒๑ ผมขอสนับสนุนการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาให้กับประชาชนชาวตำบลเชียงหวาง โดยเฉพาะการทำถนนเพื่อให้ประชาชนจะได้สัญจรสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น และลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจายส่งผลให้สุขภาพของประชาชนชาวตำบลเชียงหวางดีขึ้นครับ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอและสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีประธานฯ ขอมติการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ ๕๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๗,๓๓๘,๒๐๐ บาท

มติที่ประชุม	- อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ	จำนวน ๑๙ เสียง
	- ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ	จำนวน - เสียง
	-งดออกเสียง	จำนวน ๒ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ**

ประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้ มีท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญท่านนายก อบต.เชียงหวางค่ะ

นายหรั่ง ชูระพล นายก อบต.เชียงหวาง เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางทุกท่าน เรื่องโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ทางอบต.เชียงหวางมีกำหนดการที่จะไปฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานช่วงไหนครับ และมีแผนหรือยังว่าจะไปศึกษาดูงานที่ไหน เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ

นางณิรวรรณ ทาดี หัวหน้าสำนักปลัด เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางณิรวรรณ ทาดี หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร มีแผนจัดโครงการฯ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำนักปลัด



ขอศึกษาเรื่องและสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานและจะแจ้งให้ทราบใน  
ภายหลังอีกครั้งค่ะ

ประธานสภาฯ

ในที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มี  
ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการ  
ประชุมสภาในครั้งนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยดี ดิฉันในฐานะประธานสภาฯ  
ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง สมัยวิสามัญที่  
๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เพียงเท่านี้ ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสหวัดน์ วงศ์ศรี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายอัควินท์ เครือเนตร)

(ลงชื่อ)



(นายพลวัต สิมมาสิมสุ)

(ลงชื่อ)



(นายเดชธงชัย นครธรรม)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง